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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ นายประยุทธ  เกษี  
๒ นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ นายอ่างทอง สมเพชร  
๓ นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ นายทองมา  ธุระกิจ  
๔ นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ นายภาษิต  ธุระกิจ  
๕ นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ นายสมัย  บัวระบัน  
๖ นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  
๗ นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  
๘ นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  
๙ นายมงคล  แสงสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ นายมงคล  แสงสิงห์  

๑๐ นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ลา 
๑๑ นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ นายวิรัญ  ภูเนตร  
๑๒ นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
๑๓ นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ นายทองสุข  วรนาม  
๑๔ นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
๑๕ นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
๑๖ นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ นายหวัน  สารมูล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
๒ นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
๓ นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. นายทองอินทร์  กันลา  
๔ ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  
๕ นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต./เลขานุการฯ นายสมบูรณ์  แข้คํา  
๖ นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู  
๗ นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
๘ นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางสําเนียง  ปัญญา  
๙ นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  

๑๐ นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
๑๑ นางอัญรัตน์ ธรรมสาร   ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางอัญรัตน์ ธรรมสาร    
๑๒ นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
๑๓ นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
๑๔ นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห์  
๑๕ นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งกําแหง  
๑๖ นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
๑๗ นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
๑๘ นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
๑๙ นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ นางวาณี    จรรยา  
๒๐ นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
๒๑ นางสาวกุลการ  ละมุลพงษ์ ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกุลการ  ละมุลพงษ์  
๒๒ นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
๒๓ นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป นางสาวกันยกร  โสภา  
๒๔ นายอภิไท  เฉลยพจน์ นักจัดการงานทั่วไป นายอภิไท  เฉลยพจน์  
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพมณี  สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ นายไพมณี  สมนา  
 
    เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
นายประยุทธ  เกษ ี               -  ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
 ประธานสภาฯ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑                -  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายประยุทธ เกษี                 -  วันนี้มีสมาชิก ม.๙ ลาคลอดบุตร การประชุมวันนี้เป็นการพิจาณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ เพ่ือให้ทันบังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 

ส่วนการพิจารณาวันนี้เป็นขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ ต้องใช้เวลาหลายวันพอสมควร 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒               –  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายประยุทธ  เกษี                -  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จ ขอเลื่อนไปรับรองในการ 
ประธานสภาฯ  ประชุมครั้งต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓                –  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นรับ

หลักการ  
นายประยุทธ  เกษี                 - การพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งร่างให้ท่านสมาชิกเป็นรูปเล่มก่อนการ  
 ประธานสภาฯ  ประชุม แล้วท่านสมาชิกท่ีเคยเป็นคงคุ้นเคยส่วนท่านที่มาใหม่ก็เรียนรู้กันไป 

การพิจารณาก็จะแบ่งเป็นสามวาระคือ  
  ๑. ชั้นรับหลักการ 
  ๒. ขั้นแปรญัติ 
  ๓. ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                        - ขอเชิญท่านนายก อบต. แถลงข้อบัญญัตินี้เรียนเชิญครับ 
นายสหาย  สังฆะมะณ ี           -  ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมครั้งนี้ 
นายก อบต. ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นครั้ง

แรกของผู้บริหารชุดนี้นําเรียนท่านสมาชิกสภาการจัดทําข้อบัญญัติฯ ต้องทํา
ตามระเบียบก็มีความลําบากใจในการตั้งงบประมาณ เพราะมีรายรับน้อย
รายจ่ายที่จําเป็นมีมาก ปีนี้ตั้งงบประมาณรายรับ ๕๕ ล้านกว่าบาทและตั้ง
จ่ายเท่ากันกับรายรับเป็นงบประมาณแบบสมดุลมีทั้งหมด ๔ ด้าน ๑๑ 
แผนงาน ภาพรวมงบประมาณปี ๖๖ มีค่าใช้จ่ายประจําเยอะมากซึ่งก็เป็นไป
ตามระเบียบบางอย่าง ไม่สามารถปรับลดได้ แม้ค่าใช้จ่ายจะสูงแต่ก็ไม่เกินที่
ระเบียบกําหนด ซึ่งการยกร่างนี้ก็ได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 รวม ๓ ครั้ง ซึ่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้ปรับลดและเสนอมาตามร่างนี้ 
รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  แข้คํา               -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกทรงเกียรติทุกท่านใน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ส่งให้

ทุกๆท่านแล้ว ในส่วนหลักๆจะมีอยู่ ๒ ส่วนคือ รายรับและรายจ่ายโดย
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รายรับหรือประมาณการรายรับ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ตั้งประมาณการรับ
รวม ๕๕,๒๙๙,๑๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๑) รายได้จัดเก็บเอง รวม ๑,๙๐๑,๖๐๐ บาท แยกเป็น 
  -หมวดภาษีอากร จํานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  -หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน ๑๗๙,๑๐๐ 

 บาท 
  -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์จํานวน ๗๕๐,๐๐๐

 บาท 
  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
  -หมวดรายได้จากทุน จํานวน ๒,๕๐๐ บาท 
 ๒) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๒๒,๕๗๔,๕๐๐ บาท 
  -หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๒๒,๕๗๔,๕๐๐ บาท 
 ๓) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองท้องถิ่น 
  -หมวดเงินอุดหนุน จํานวน ๓๐,๘๒๓,๐๐๐ บาท 
  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๕๕,๒๙๙,๑๐๐ บาท 
 - ด้านประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน มีงบประมาณ

รายจ่าย ๕๕,๒๙๙,๑๐๐ บาท รายจ่ายเท่ากับรายได้เป็นงบประมาณแบบ
สมดุล ดังนี้  

 ๑. ด้านบริหารงานทั่วไป 
  -แผนงานบริหารงานทั่งไป จํานวน ๑๑,๙๙๒,๕๐๐ บาท 
  -แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน ๑,๔๕๘,๑๐๐ บาท 
 ๒. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
  -แผนงานการศึกษา จํานวน ๑๐,๐๓๕,๔๖๑ บาท 
  -แผนงานสาธารณสุข จํานนวน ๑,๗๖๙,๖๐๐ บาท 
  -แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑,๗๓๒,๙๑๒ บาท 
  -แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 

 ๔๒๕,๖๖๔ บาท 
 

๓. ด้านการเศรษฐกิจ 
  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน ๕,๔๔๗,๓๖๕ บาท 
  -แผนงานการเกษตร จํานวน ๗,๐๗๖,๒๐๐ บาท 
  -แผนงานการพาณิชย์ จํานวน ๑,๘๙๖,๗๗๖ บาท 
 ๔) ด้านการดําเนินงานอื่น  
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                                     -  แผนงานงบกลาง จํานวน ๑๙,๒๘๔,๕๒๒ บาท 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๕,๒๙๙,๑๐๐ บาท  
 รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณฯ ที่ได้ส่งให้ท่านแล้ว นําเรียนท่าน

ประธานผ่านไปถึงสมาชิกทุกท่านครับ  
นายประยุทธ  เกษี             -  ครับท่านนายกก็ได้แถลงหลักการและแหตุผลในการตั้งงบประมาณ 
 ประธานสภาฯ  รายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วและ จนท.งบประมาณก็ได้ชี้แจงรายละเอียด

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงานต่างๆ ไปแล้ว ซึ่งบางท่าน
อาจจะไม่เข้าใจ เช่น ค่า K ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรและในเอกสารร่างงบประมาณ
มีพิมพ์ ๒ หน้า ต้องแก้ไขด้วยก่อนส่งหน่วยงานอื่นๆ 

                                 -  ครับ ในการอภิปราย ผมขอให้เป็นไปทีละแผนงานทีละหมวด หรือท่าน
สมาชิกจะเอารวดเดียวตามที่ปลัดชี้แจงเลย หลายท่านอาจสงสัยว่ามีงบ
อะไรเพ่ิมขึ้นบ้างอย่างรายจ่าย ประจําต้องเพ่ิมขึ้นอยู่แล้ว เพราะเงินเดือน
ข้าราชการต้องเพ่ิมทุกปี ผมจะหารือว่าจะพิจารณาข้อบัญญัติเป็นส่วนๆไป
หรือเอารวมเลย ส่วนใหญ่จะมุ่งไปดูที่งบลงทุนมีถนน คสล.ม.๙ และ ม.๑๒ 
และมีงบซื้อรถแมคโคร ๑ คัน ก็มีแค่นี้  

                                  -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ผมจะให้พิจารณาไปเป็นแผนงานและเป็นหมวดๆไป 
ตัวอย่างภาษีที่เพ่ิมขึ้น เช่น ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างผมได้ไปเสียภาษีใน
นามสหกรณ์การเกษตรเสียให้ อบต. ดงลาน มันก็เพ่ิมขึ้นจากเดิมเพราะมี
การออกกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่  

                                   -  เริ่มพิจารณาแผนงานบริหารทั่วไป มีเงินเดือน ค่าตอบแทนนายกผู้บริหาร
และสมาชิกสภาอยู่ตรงนี้ทั้งหมด มีทั้งเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา
รวม ๗,๕๔๙,๔๐๐ บาท มีท่านใดอภิปรายขอเชิญครับ  

    - ไม่มีผู้อภิปราย – 
                                    -  แผนงานรักษาความสงบภายใน ประกอบด้วย  
  ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ ๑,๓๗๘,๑๐๐ บาท

ส่วนมากก็เป็นรายจ่ายประจํา  
  ๒. งานจราจรตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ส่วนใหญ่ก็เป็นรายจ่ายประจํา

 มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
    -ไม่มีผู้อภิปราย – 
นายประยุทธ  เกษี               -  ต่อไปแผนงานการศึกษา  
ประธานสภาฯ ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ ๑,๔๕๙,๔๖๐ บาท มีคนมาก

เพราะต้องดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง ดูแลโรงเรียนอีก ๕ แห่ง 
ส่วนมากเป็นงบอาหารกลางวันและนมโรงเรียน มีท่านใดจะอภิปราย เชิญ
ครับ 
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นายบุญเกง ทรงสิทธิ์              -  ครับท่านประธานที่เคารพ ผมดูร่างงบประมาณฯ ปี ๖๖ การจัดทําดูแล้วม ี
ส.อบต. หมู ่๖ ความสมดุล แต่เมื่อมาดูกองการศึกษารายการอาหารกลางวันนักเรียน         

ไม่ทราบว่ามีการอัพเดทข้อมูลหรือยัง จํานวนนักเรียนเช่น บ้านดงเค็ง 
จํานวน ๓๙ คน บ้านแมตวิทยาคาร จํานวน ๑๐๑ คน ผมได้สอบถามข้อมูล    
เมื่อเช้านี้ โรงเรียนบ้านแมตมีเด็กแค่ ๙๐ คน รวมกับหนองผือแล้วด้วยครับ 

                                      -  ด้านสาธารณสุขก็เหมือนกันมีโรคระบาดมากมาย เช่นโควิด-๑๙ โรครัมปี 
สกิล ไข้เลือดออก แต่ตั้งงบประมาณแค่ล้านกว่า ผมว่ามันน้อยเกินไปครับ 

นายประยุทธ  เกษี               -  ครับ ท่านสมาชิกผมนําเรียนแล้วว่าเราพิจารณาไปทีละแผนงานทีละส่วน 
ประธานสภาฯ ขณะนี้อภิปรายในแผนงานการศึกษาอย่างเดียวก่อนเชิญครับท่านภาษิต 
นายภาษิต ธุระกิจ                  -  แผนงานการศึกษาผมสงสัยรายการงบลงทุนอยากสอบถามปั้มน้ํา (เครื่อง 
ส.อบต. หมู่ ๒ สูบน้ํา) ที่ปลัดชี้แจงว่าเป็นของ ศพด.บ้านสังข์ อยากทราบว่าเป็นเครื่องที่ใช้

ตามท้องไร่ท้องนา หรือปั้มอัตโนมัติ 
นายประยุทธ  เกษี                -  ให้ ผอ.กองการศึกษาชี้แจง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์      -  ท่านประธานที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนําเรียนชี้แจงดังนี้  
ผอ.กองการศึกษา ๑) จํานวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น เช่น บ้านแมต จริงๆ มี ๙๐ คน แต่เราต้องตั้ง

เพ่ิมไว้เดือนมีนาคม ของปีอาจมีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักเรียนเปิด–ปิด 
เทอมอาจมีการย้ายโรงเรียน เช่น โรงเรียนโสภโณฯ เพ่ิมจาก ๑๔๐ คน เป็น 
๑๕๐ คน เพิ่มมาถึง ๑๐ คน ดังนั้นการประมาณการเลยต้องเผื่อไว้ 

 ๒) ปั้มน้ําเขาเขียนว่า เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติเลยตั้งตามนั้น 
นายประยุทธ  เกษี                 -  ครับ จํานวนนักเรียนก็เป็นการประมาณการ เพราะมีการเปิด-ปิด เทอม 
 ประธานสภาฯ อาจจะมีการเพ่ิมหรือลดของจํานวนนักเรียนได้ จึงมีการประมาณการ

รายจ่ายเผื่อเอาไว้ตามระเบียบที่ให้ทําได้  
นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์      -  เรียนท่านประธานที่เคารพ ประเด็นระบบน้ําประปานั้นเป็นการสูบน้ําลง 
ผอ.กองการศึกษา ไว้ในถังแล้วจ่ายออกไปใช้ภายในศูนย์ค่ะ 
นายประยุทธ  เกษี                 -  ครับในส่วนแผนงานการศึกษาคงชัดเจนแล้วไม่ค่อยมีงบลงทุนมีแต่ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจํา มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะผ่านไปกอง

สวัสดิการสังคมครับ 
                                      -  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ของกองสวัสดิการสังคมตั้งงบประมาณไว้ล้านเจ็ด

แสนกว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ มีงานหลักๆ คือผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพิเศษที่รัฐบาลให้การสนับสนุน มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม ่ ถ้าไม่มีขอไปที่แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                                      -  แผนงานนี้มีงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด มีประเพณีบุญบั้งไฟมีการอบรม
เยาวชนต้านยาเสพติด มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีจะผ่านไป 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 



7 
 

นายประยุทธ  เกษี                  -  แผนงานการโยธา ส่วนใหญ่เป็นงานบุคลากรส่วนที่เกี่ยวกับงบลงทุนได้ 
ประธานสภาฯ อภิปรายไปแล้ว  
                                         -  ที่เห็นก็มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ ๒ เครื่อง ใช้แทนเครื่องเดิมที่

ชํารุด 
 -  มีการตั้งงบจัดซื้อรถแมคโคร สองล้านบาท พร้อมอุปกรณ์ ๔ รายการ  

 -  มีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ๒ โครงการ คือ 
   ๑. คสล. ม.๙ จํานวน  ๓๐๑,๐๐๐ บาท 
   ๒. คสล. ม. ๑๒ จํานวน  ๓๖๐,๐๐๐ บาท 

 -   มีการตั้ง ชดเชย ค่า K จะให้ ผอ.กองช่าง อธิบายว่าคืออะไร อย่างไร 
นายเชิดชาย  รักไท้  -   ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตแก้ไขข้อความ 
ผอ.กองช่าง    ตามเอกสารงบประมาณการจัดซื้อรถแมคโค  ข้อความบุ้ งกี๋  ขนาด         
     ๓๐ เซนติเมตร จริงๆแล้วบุ้งกี๋มี ๓ ขนาด ผมได้สอบถามเพ่ือนช่างที่เคยซื้อ
     มาแล้วเขาแนะนําว่าให้ลงขนาดต่างๆ เราจะเลือกซื้อขนาดไหนก็ได้ตอนทํา
     คุณลักษณะ ผมจึงขอเสนอให้ลงขนาดบุ้งกี๋ว่า ขนาดต่างๆไม่ต้องระบุ  
     ว่าขนาด ๓๐ เซนติเมตร ขนาดเดียว 

 -  ส่วนเรื่องค่า K มีหนังสือสั่งการคือ ค่าผันผวนจากราคาน้ํามัน หรือ 
  ดอกเบี้ย เช่นต้นทุนถ้าราคาน้ํามันแพง เราต้องชดเชยให้ผู้รับจ้างแต่ถ้าราคา
  น้ํามันลดลงจากตอนประมาณการเราต้องลดราคาลงเป็นต้น ที่ได้ตั้งไว้ 
  เพราะมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ดําเนินการ 

นายประยุทธ  เกษี  -  การคํานวณค่า K มีการคํานวณค่าผันผวนอะไรบ้าง นอกจากราคาน้ํามัน
ประธานสภา ฯ    และค่าดอกเบีย้ธนาคาร 
นายเชิดชาย  รักไท้  -  ท่านประธานที่เคารพการคํานวณ ค่า K มีรายการที่นํามาคิด ๑๔ รายการ  
ผอ.กองช่าง    ดูวันทําสัญญาจ้างว่ามีราคาเท่าไหร่ ดูดัชนีราคาจากพาณิชย์จังหวัดว่าราคา
     เท่าไหร่ยึดเดือนที่ทําสัญญา  และวันส่งมอบงานจ้าง 
นายประยุทธ  เกษี  -   เราเคยปฏิบัติกันหรือยัง เรื่องการจ่ายค่า K เพราะมันคือส่วนต่างของ 
ประธานสภาฯ    ผู้รับเหมามาเรียกจาก อบต.ถ้ามีการผันผวน จาก ๑๔ รายการที่  
     ผอ.ช่างกล่าว 

 - เรื่องขนาดบุ้งกี๋ที่เขียนไว้ ๓๐ เซนติเมตร มันแค่ฟุตเดียวมันใหญ่กว่าจอบ
  นิดเดียว ถ้าเขียนแบบนั้นมันจะแก้ไม่ได้ ก็เอาที่ ผอ.กองช่างขอเปลี่ยนเป็น
  ขนาดต่างๆ เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อ 
 - กองช่างที่เขียนไว้ค่าเขียนแบบและรับรองแบบเรามีคนอยู่แล้วรับรองเอง
  ไม่ได้เหรอครับเช่นงานถนนลูกรังหรือขุดลอกเมื่อก่อนเห็นทําอยู่ปัจจุบันทํา
  ไหมต้องจ้าง เช่น ร่องระบายน้ําที่เป็นโครงการของเงินจ่ายขาดสะสมอยาก
  ทราบว่า ระดับไหนถึงจะรับรองแบบได้เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ 
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นายเชิดชาย  รักไท้  -   ท่านประธานที่เคารพการจ้างออกแบบ เขียนแบบ ดําเนินการตาม  
ผอ.กองช่าง    หนังสือสั่งการ ว.๒๕๙  มี ๔ ประเภท คือ ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และรื้อ
     ถอน ที่กระทบโครงสร้างต้องมีวิศวกรรับรองแบบด้วย แต่ถ้าไม่กระทบ 
     โครงสร้าง เช่น ติดแอร์ ติดผ้าม่าน ไม่ต้องรับรอง ในส่วน วิศวกรผู้รับรอง 
     มีด้วยกันหลายระดับตามคุณวุฒิ เช่นระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 
     ส่วนกองช่างเราเขียนแบบได้ต้องจ้างผู้รับรองเหมือนเดิม เพราะ อบต.เราไม่
     มีวิศวกร 
    - มีท่านใดจะอภิปรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี
     ขอท่านไปแผนงานการเกษตร 
นายประยุทธ  เกษี  - กองการเกษตรปีนี้ไม่มีการผลิตปุ๋ย มีแค่ ๒ โครงการ งบประมาณนิดเดียว  
ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
นายภาษิต  ธุระกิจ   - ท่านประธานที่เคารพผมสงสัยว่ากองการเกษตรไม่มีการผลิตปุ๋ย เหมือน   
ส.อบต. หมู ่๒    เมื่อก่อนแต่ใน เอกสารหน้าที่ ๑๓๔ มีรายการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
     เงินเดือน ๔,๐๐๐ กว่าๆ จ้างไว้ทํา อะไรครับ 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ                                                 
นางนาตยา  มันตาพันธ์  - ค่ะ ตําแหน่งที่จ้างคือ การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยโรงผลิตปุ๋ยและ  
ผอ.กองการเกษตร   ช่วยงานทําความสะอาดตัดกิ่งไม้หน้าสํานักงานและศูนย์เด็ก ตัดหญ้า พอดี
     ท่านเสียชีวิตแล้วคือ คุณเจษฎา  ที่ตั้งไว้เพราะปีหน้าจะหาคนมาทําแทน
     เหมือนเดิม 
นายประยุทธ  เกษี  - จ้างเหมาหรืออย่างไร ทําไมจ้างถูกจัง เดือนละ ๔ พันกว่าบาท 
ประธานสภาฯ 
นายภาษิต  ธุระกิจ  -  ท่านประธานที่เคารพผมสงสัยว่า เมื่อไม่ได้ผลิตปุ๋ยแล้วอยากถามว่า      
 ส.อบต. หมู ่๒    เขามาทํางานทุกวันไหมใน ๑๒ เดือน นี้ทําไมจ้างถูกจัง 
นายประยุทธ  เกษี  -  เชิญ ผอ.กองเกษตร ตอบคําถามนี้ 
ประธานสภาฯ 
นางนาตยา  มันตาพันธ์  -   มาทุกวันค่ะ ลงเวลาเหมือนกับจ้างเหมาตําแหน่งอ่ืนๆ 
ผอ.กองการเกษตร 
นายประยุทธ  เกษี  -  เพราะว่าเห็นค่าจ้างถูกกว่าตําแหน่งอ่ืนๆ เลยถามคิดว่ามาเฉพาะกิจมีงาน          
 ประธานสภาฯ    ก็มา ไม่มีงานก็ไม่มา เหมือนการผลิตปุ๋ย ก็แล้วแต่สมาชิกนะครับว่าจะตัด
     ออกหรือไม่ ก็ไปแปรญัตติได้ถ้าจําเป็นก็คงไว้ไม่มีก็ตัดออก 

 -   มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผ่านไปแผนงานพาณิชย์           
  (งานกิจการประปา) 

    -  มีอีกเรื่องหนึ่งผมได้เข้าร่วมประชุมกับ นายก และปลัด  
     ที่อําเภอมี ๒ เรื่องท่ีอําเภอแจ้งให้ทราบ คือ ข้อบัญญัติงบประมาณต้อง 
     เสนอสภาภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และอีกข้อคือต้องตั้งอุดหนุนอําเภอ
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     ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอําเภอ) 
     จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เห็นในร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้วและ อบต.ที่
     อยู่ในอําเภอเมือง อบต. ใดมีการบริหารจัดการน้ําได้อย่างเป็นระบบให้เข้า
     ร่วมการประกวด  แต่ในที่ประชุมไม่มีใครรับเขาเลยเลือก อบต. เราเข้าร่วม
     ประกวด เพราะเรามกีารรับโอนระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  
     จากบ้านดงเค็ง หมู่ ๙ เข้ามาดูแล  และผมก็สงสัยว่าประปา หมู่ ๙ นี้ม ี
     งบประมาณดูแลอย่างไร หรือจะให้กลุ่มเขาเก็บเงินดูแลกันเอง ก็แล้วแต่ 
     นายก จะบริหารจัดการ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
     ขั้นรับหลักการ 
นายสมัย  บัวระบัน  - ท่านประธานที่เคารพ  ผมดูงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ มีแผนใช้งบอย่าง 
ส.อบต. หมู่ ๓    ชัดเจนทุกแผนงาน  แต่ผมติดใจงบกลาง ๑๙ ล้านกว่าบาท  
     เห็นแผนงานชัดเจนแค่สองแสนที่เหลือไม่ชัดเจน  ผมจึงขอเรียนถาม 
     ดังนี้ว่า เบี้ยยังชีพจ่ายแล้วเหลือจ่ายจะนําไปจ่ายอะไร 
นายประยุทธ  เกษี  - ครับ ขอเชิญ นายก ชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ  
นายสหาย  สังฆะมะณี  - ตามท่ีท่านได้อภิปรายตั้งขอสงสัย เช่น จํานวนนักเรียนขอชี้แจงว่า 
นายก อบต.    นักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออก จึงต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่าย 
     ไว้เพ่ิม  แต่เวลาจ่ายตามยอดจริงๆ ที่มีอยู่ 
    - เรื่องรถขุดขนาดบุ้งกี้ ผอ.กองช่าง อธิบายแล้วขนาด ๓๐ เซนติเมตร 
     เป็นบุ้งกี๋ที่ติดมากับรถ  ส่วนการจัดซื้อก็มีขนาดใหญ่กว่านั้นตามที่เรา 
     กําหนดที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงไปแล้ว 
    - งบกลาง จํานวน ๑๙ ล้านกว่า มีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้ว ดูไปเรื่อยๆ 
     มีรายละเอียดชัดเจน  เช่น จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์  
     จ่ายสมทบกองทุน สปสช. และมีงบสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจําเป็น 
     เร่งด่วนทุกรายการมีรายละเอียดชัดเจน 
นายประยุทธ  เกษี  - ครับท่านสมาชิกทุกท่าน จริงๆ ก็ชัดเจนตามที่ ท่านนายก ชี้แจงมีเพียง
ประธานสภาฯ    เงินสํารองจ่าย จํานวนแปดแสนบาท ที่บอกว่าเอาไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 
     เร่งด่วน เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  
     นายก ถึงจะสามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้  
     รายการอื่นๆ ก็ชัดเจนแล้วนะครับ 
    - ร่างงบประมาณนี้ เป็นการประมาณการแต่จะจ่ายจริงเท่าไหร่เป็นอีก 
     เรื่องหนึ่ง  ถ้าไม่ได้จ่ายก็จะตกเป็นเงินสะสม การพิจารณาร่าง  
     งบประมาณนี้ยังมีข้ันตอนการแปรญัตติอีกนะครับ  ในงบกลางงบ 
     ผูกพันไม่มีสิทธิ์แปรญัตติตัดนะครับ  เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องจ่าย  
     เช่น  สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.) 
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    - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
 

     มติที่ประชุม 
      - รับหลักการ  ๑๔ เสียง 
      - ไม่รับหลักการ  - เสียง 
      - งดออกเสียง  ๑ เสียง  
      - ลาการประชุม  ๑ คน 
นายประยุทธ  เกษี  - ครับเป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ มีมติรับ      
ประธานสภาฯ    หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๖ ด้วยมติเอกฉันท์ 
      ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 
    - ท่านสมาชิกทุกท่านครับ  ต่อไปสภาเราจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     แปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบให้ตั้ง จํานวน ๓-๕ คน ผมจะให้ท่านสมาชิก 
     เสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการกี่คน เชิญเสนอครับ 
นายภาษิต   ธุระกิจ  - ท่านประธานที่เคารพ  ผมเสนอ ๓ คน ครับ 
ส.อบต. หมู่ ๒ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมัย  บัวระบัน  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๓ 
นายทองมา  ธุระกิจ  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๑ 
นายประยุทธ  เกษี  - ครับมีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนออีกครับ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มีผู้เสนอ 
นายประยุทธ  เกษี  - ครับ  เป็นอันว่ามีผู้เสนอญัตติเดียวกัน คือ ท่านภาษิต ให้ตั้ง  
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการ จํานวน ๓ คน  คงเป็นไปตามนี้นะครับ  ถือว่าสภาเรา 
     มีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 
    - ขั้นต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้เสนอและ 
     คัดเลือกไปทีละคนจนครบ จํานวน ๓ คน เชิญเสนอท่านแรกครับ 
นายภาษิต  ธุรกิจ  - ท่านประธานที่เคารพ ผมเสนอ นายอ่างทอง สมเพชร ส.อบต. หมู่ ๘ 
ส.อบต. หมู่ ๒ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  
นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๔ 
นายสมัย  บัวระบัน  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๓ 
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นายประยุทธ  เกษี  - มีท่านใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   - ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอ 
    - มติที่ประชุมให้ ท่านอ่างทอง สมเพชร ส.อบต. หมู่ ๘ เป็น  
     คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
    - ครับเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการ คนที่ ๒ ครับ 
นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  - ผมขอเสนอ นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ ๔ 
ส.อบต. หมู่ ๖ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  
นายภาษิต  ธุระกิจ  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๒ 
นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพร  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๕ 
นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - ท่านประธาน ผมขอสละสิทธิครับ 
ส.อบต. หมู่ ๔ 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญเสนอท่านอ่ืนครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิรัญ  ภูเนตร   - ผมเสนอ ท่านสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ ๓ ครับ 
ส.อบต. หมู่ ๑๑  
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  
นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๖   
นายอ่างทอง  สมเพชร  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๘ 
นายสมัย  บัวระบัน  - ท่านประธาน  ผมขอสละสิทธิครับ 
ส.อบต. หมู่ ๓ 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญเสนอชื่อใหม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - ผมขอเสนอ นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  ส.อบต. หมู่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ ๔ 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  
นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  - ผมรับรองครับ 
ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
นายทองสุข วรนาม  - ผมรับรองครับ 
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ส.อบต. หมู่ ๑๓ 
นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  - ดิฉันขอสละสิทธิคะ 
ส.อบต. หมู่ ๑๕ 
นายประยุทธ  เกษี  - เชิญเสนอชื่อคนใหม่ครับ 

ประธานสภาฯ  

นายสมัย  บัวระบัน  - ผมขอเสนอ นายภาษิต  ธุระกิจ  ส.อบต. หมู่ ๒ ครับ 

ส.อบต. หมู่ ๓ 

นายประยุทธ  เกษี  - ขอชื่อผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  

นางเอมพร  บุญศักดิ์รักษา - ดิฉันขอรับรองค่ะ 

ส.อบต. หมู่ ๑๕ 

นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - ผมขอรับรองครับ 

ส.อบต. หมู่ ๑๔ 

นายประยุทธ  เกษี  - มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการอีกหรือไม่ 

ประธานสภาฯ   - ไม่มีผู้เสนอรายชื่ออีก  นายภาษิต  ธุระกิจ  ได้เป็นกรรมการคนที่ ๒ 

    - ครับ  ขอเชิญเสนอคนที่ ๓ ต่อเลยครับ 

นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  - ผมขอเสนอ  นายมงคล  แสนสิงห์  ส.อบต. หมู่ ๗ 

ส.อบต. หมู่ ๖ 

นายประยุทธ  เกษี  - ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  

นายทองมา  ธุระกิจ  - ผมขอรับรองครับ 

ส.อบต. หมู่ ๑ 

นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - ผมขอรับรองครับ 

ส.อบต. หมู่ ๔ 

นายประยุทธ  เกษี  - มีท่านใดจะเสนอชื่อคนอ่ืนอีกไหมครับ 

ประธานสภาฯ   - ไม่มีผู้เสนอชื่ออ่ืนอีก  เป็นอันว่า ท่านมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ ๗ 

     ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

    - ครับ  สภาฯ เราก็ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง  

     ๓ ท่านแล้ว ประกอบด้วย 

      ๑) นายอ่างทอง  สมเพชร   ส.อบต. หมู่ ๘ 

      ๒) นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ ๒ 
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      ๓) นายมงคล  แสนสิงห์  ส.อบต. หมู่ ๗ 

    - ให้คณะกรรมการประชุมคัดเลือกประธานและเลขาคณะกรรมการ  

     และแจ้งวันยื่นเสนอแปรญัตติว่าให้ยื่นวันไหน ที่ไหน 

    - การประชุมมานานพอสมควรแล้ว ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที ครับ 
 

    - เริ่มการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา – 

นายประยุทธ  เกษี  - ครับ ให้คณะกรรมการแปรญัตติขี้แจงขั้นตอนการยื่นแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ  

นายภาษิต  ธุรกิจ  - ท่านประธานที่เคารพ  จากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้มีมติ 

ส.อบต. หมู่ ๒    เลือกกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ปี  พ.ศ.๒๕๖๖  

(คณะกรรมการแปรญัตติ)   แล้วนั้น คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านได้ปรึกษาหารือและได้พิจารณา 

     เลือกกันเองเป็นประธาน และเลขา ผลมีดังนี้ 

    - นายภาษิต  ธุระกิจ   ได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการฯ 

     นายอ่างทอง สมเพชร  ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานฯ 

     นายมงคล  แสนสิงห์  ได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการฯ 

    - คณะกรรมการประชุมและได้กําหนดวันยื่นแปรญัตติ ดังนี้ 

      ๑) วันที่ยื่นขอแปรญัตติ วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  

     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

      ๒) สถานที่ยื่นขอแปรญัตติ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การ 

     บริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 

     - จึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบผ่านท่านประธานสภาฯ หากมีสมาชิก 

     ท่านใดจะยื่นขอแปรญัตติ  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ได้ตามวัน เวลา  

     และสถานที่ดังกล่าวครับ 

นายประยุทธ  เกษี  - ครับ  ท่านสมาชิกรับทราบร่วมกันนะครับ กําหนดยื่นแปรญัตติตามที่

ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแจ้งให้ทราบแล้ว  เมื่อมีการแปรญัตติแล้วให้เสนอมาให้ 

     ประธานสภาด้วย เพื่อจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผลการแปรญัตติของ 

     คณะกรรมการเป็นอย่างไร 

    - มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  - เรื่องอ่ืนๆ 

นายประยุทธ  เกษี  - ครับ  ในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  
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นายสหาย  สังฆะมะณี  - ครับ  ท่านประธานที่เคารพ  ผมมีเรื่องฝากถึงคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายก อบต.    ด้วยนะครับ จะมีผู้แปรญัตติหรือไม่มี  ให้ทําหนังสือเสนอประธานสภา 

     ด้วยเพื่อจะได้เสนอมาท่ี นายก 

    - แจ้งข่าววันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. มีการ 

     สัมมนาของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร ที่โรงแรมสาเกตฮอลล์ สะอาดสมบูรณ์มี 

     โควตา ๑๒ คน ท่านใดสนใจเข้ารวมแจ้งรายชื่อได้ครับ 

    - การขุดลอกหนองท่ีเราได้งบประมาณมา  ผู้รับผิดชอบ นทพ.๕๔ ได ้

     โทรหาผมว่าน้ํามีเยอะไหมหนองแวง หนองหูลิง จะมาขุดผมเลยตอบ 

     ไปว่าหนองแวงขุดได้เลย  ส่วนหนองหูลิงจะทําประชาคมหมู่บ้าน   

     ก่อนว่าจะสูบน้ําออกโดยค่าใช้จ่าย นทพ.๕๔ จะจ่ายให้ที่เราร่วมมือกัน 

     มาประสบความสําเร็จด้วยดีในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ํา ผมอยากทํา 

     ต่อในเรื่องต่อท่อระบายน้ําจากหนองแวงไปบ้านสะอาดสมบูรณ์   

     เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งให้  ส่วนบ้านกาหลง ผมก็ไม่ลืมนะครับ แต่ขอให้ 

     การเลือก นายก อบจ. เรียบร้อยก่อนไม่ลืมจะดําเนินการให้  

      เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย 

    - เงินเหลือจ่ายของกรมส่งเสริม ปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตําบล 

     สะอาดสมบูรณ์  ไม่ได้รับการจัดสรรเสนอไป ๙ โครงการไม่ได้เลย 

    - งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

     ไดร้ับจัดสรร คือ เป็นถนน คสล ๓ เส้นทาง คือ 

      ๑. เส้นทางบ้านแมต หมู่ ๓ ถึงบ้านหนองแข้ หมู่ ๑๔  

       งบประมาณล้านกว่าบาท 

      ๒. เส้นทางบ้านแมต หมู่ ๕ ถึงถนนปัทมานนท์ 

        งบประมาณล้านกว่าบาท 

      ๓. เส้นทางบ้านแมต  หมู่ ๔  ถึงวัดหนองหญ้าไซร์ 

          งบประมาณล้านกว่าบาท 

    - จะดําเนินการให้เต็มพ้ืนที่ของบ้านแมต เส้นทางไหนยังไม่ได้จะให้ 

     กองช่างทําเสนอของบ ปี ๒๕๖๗ 

    - ส่วนการดําเนินการแก้ไขปัญหาประปาหมู่ท่ี ๑๔ ที่องค์การบริหารส่วน 

     จังหวัดมาขุดเจาะบ่อบาดาลที่วัดเหล่าหลวง  เนื่องจากอยู่ในเขต  



15 
 

     อบต.นาโพธิ์  จึงต้องให้ อบต.นาโพธิ์  อนุญาตก่อน อบต. เราถึงจะ 

     ดําเนินการนอกเขตได้ 

    - ส่วนระบบประปา หมู่ ๗ (คุ้มดอนชาด) ก็จะดําเนินการใน ปี ๒๕๖๕  

     เหมือนกับ หมู่ ๑๔ ซึ่ง อบจ. มาขุดเจาะแล้วปริมาณน้ําจะมากจะน้อย 

     ต้องทําก่อน 

    - เรื่องซ่อมถนน หมู่ ๒ ต้องดําเนินการก่อนก่อสร้างร่องระบายน้ํา 

     งบจ่ายขาด ปี ๒๕๖๕  บ้านดอนทอง มี ๒ จุด บ้านป่าเพ่ิม หมู่ 11 มี ๒ จุด 

     เหมือนกันคือที่ติดกับถนนลาดยาง และที่ถนน คสล. ไม่บรรจบกันขาดอีก 

     ๒๐ เมตร ก็จะซ่อมแซมเหมือนกัน 

    - ส่วน หมู่ที่ ๑๕ บ้านสังข์ สะพานพังจะดูแล กําลังหาวิธีอยู่ว่าจะเอา 

     เสาเข็มไม้ยูคา และล้อรถเก่ามาซ่อมแซม ผมไปเห็นที่อําเภอจังหารก็ดู 

     แข็งแรงดีอยู่ 

นายประยุทธ  เกษี  - มีท่านใดจะอภิปรายอีก  เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

นายภาษิต   ธุระกิจ  - ครับ  ท่านประธานที่เคารพ  ผมขอขอบคุณ ท่านนายก ดีใจกับ 

ส.อบต. หมู่ ๒    หมู่บ้านที่ได้รับการแก้ไขปัญหา บ้านกาหลงก็รออยู่นะครับ  

     การระบายน้ําลงหนองกาหลง ที่กรมทรัพยากรน้ํามาทําระบบสูบน้ํา 

     ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไว้แต่ไม่มีน้ํา  เพราะไม่มีทางน้ําไหลลงหนอง   

     จึงอยากให้เร่งทําร่องระบายน้ําลงหนองให้ด้วย 

    - เรื่องน้ําประปา บ้านกาหลงก็รอคอยอยู่ ขาดแคลนน้ําจริงๆ ครับ 

    - ผมมีเรื่องสอบถามท่าน นายก ดังนี้ครับ 

      ๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา บ้านกาหลง จากเงินจ่าย 

     ชาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ได้ผู้รับจ้างหรือยัง และจะลงมือทํางาน 

     เมื่อไหร่ 

      ๒. เรื่องถนนชํารุด ท่านพูดแล้วว่าจะทําพร้อมกัน  เพราะมี 

     ปัญหานานแล้ว น้ําเซาะถนนไปครึ่งถนนคอนกรีตแล้ว ต้องทําร่องน้ํา 

     ก่อน 

      ๓. การซ่อมสะพานข้ามลําห้วยเงิน หมู่ ๑๕  เสนอผู้บริหาร 

     มาหลายครั้งแล้ว  ไม่ได้ทําสักทีประชาชนเดือดร้อนใช้สัญจรไม่ได้จะ 

     แก้อย่างไร 
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      ๔. ในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตําบล ผมกับ 

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ขอให้ไปทําการพ่นยุงบ้านกาหลง หมู่ ๒ ให้ด้วย   

     เพราะมีการระบาดแล้ว ๑ ราย อยากให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่น 

     ให้หน่อยครับ ทําความสะอาดไว้แล้ว  ฝากด้วยถ้าหากไม่ไปพ่น อสม.  

     จะพ่นเองเราต้องป้องกันเอาไว้ก่อน  ขอให้ท่านระบุวันเวลาได้ไหมครับ 

     ที่จะไปพ่น 

นายประยุทธ  เกษี  - ผมขอเชิญ รองประธานขึ้นมาทําหน้าที่แทนผมด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  

นายอ่างทอง  สมเพชร  - มีท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ  

รองประธานสภาฯ  

นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  - ผมอยากเรียนถาม ผอ.กองช่าง  กรณีการสร้างบ้านใหม่ที่ว่าถ้าพ้ืนที่ 

ส.อบต. หมู่ ๖    สร้างไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ไม่ต้องรับรองแบบแต่ถ้าเกิน  

     ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องมีแบบด้วย  แบบต้องมีวิศวกรรับรอง ชาวบ้าน 

     ไม่เข้าใจอยากให้อธิบาง่ายๆ ไม่ต้องให้ชาวบ้านเสียเวลา  อยากให้ไป 

     ชี้แจงชาวบ้าน เช่น ตอนแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหมู่บ้านต่างๆ 

นายอ่างทอง  สมเพชร  - ครับ  มีท่านใดอีกหรือไม่  

รองประธานสภาฯ 

นายสมัย   บัวระบัน  - ท่านประธานที่เคารพ  ผมมีเรื่องเรียนถาม เรื่องการเขียนแบบและ 

ส.อบต. หมู่ ๓    รับรองแบบ  ทําไมต้องไปจ้างคนนอกมาเขียนมารับรองแบบ  เช่น 

     หมู่ที่ ๓ จะทําถนนดินไปหนองอีบูด เสนอผู้บริหารแล้วดําเนินการ 

     ไม่ได้เลย  ต้องเปลี่ยนเป็น ถนน คสล. ซึ่งได้ดําเนินการแล้ว แต่ 

     โครงการอันดับหนึ่ง คือ ถนนดินเส้นนี้  ซึ่งชาวบ้านสละที่ดินให้สร้าง 

     เพ่ือขนสินค้าการเกษตร ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ 

    - โครงการหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท  มีการยกตัวอย่างโครงการหรือไม่ 

     จะให้ทําอย่างไร 

    - ผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร  ที่ทําให้ประชาชนมีความสุข ผมสนับสนุน 

     ทีมงานของท่าน 

    - เรื่องต่อมา คือ ถนนที่สร้างให้ หมู่ ๓ เป็นถนน คสล. เมื่อไหร่จะมี 

     ไหล่ทาง เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ  เมื่อวานมีมอเตอร์ไซร์ล้ม 
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นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย - ท่านประธานที่เคารพ  ผมต้องขอบคุณ ท่านนายก ที่เห็นความสําคัญ 

ส.อบต. หมู่ ๑๔    ของระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งผมได้ประสาน อบต.นาโพธิ์ อยู่ตลอด  

     น่าจะไม่มีปัญหาเขาเอาเข้าสภา อบต. แล้ว 

    - อีกเรื่องหนึ่ง  ถนนขาดการบํารุงรักษามาหลายปี  หน้าฝนมาถนน 

     ก็ขาดมีรถหกล้อวิ่งตลอด ขนดินไปสร้างถนนก็เลยขอเขาให้ช่วยถม 

     ให้ แต่ก็แก้ปัญหาได้นิดหน่อย ฝากผู้บริหารดูแลด้วยมันเป็น 

     ร่องน้ํา เป็นดินไม่มีลูกรังเลย อยากได้ลูกรังสักรถไปถมก็น่าจะดี 

นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - ท่านประธานที่เคารพ  ผมขอฝากเรื่องประปา หมู่ ๔ เกิดปัญหา 

ส.อบต. หมู่ ๔    บ่อยมาก ๓ วันดี ๔ วันน้ําขุ่น  เปิดๆปิดๆ ช่วงนี้ฝากแก้ไขด้วย 

    - ขอบคุณผู้บริหารที่ประสานงานจนได้ขุดหนองแวง หมู่ที่ ๔ 

นายอ่างทอง  สมเพชร  - ขอเชิญ ท่านนายก ครับ 

รองปรธานสภาฯ 

นายสหาย สังฆะมะณี  - ครับ ท่านประธาน  ผมขอชี้แจงและตอบคําถามต่างๆ ดังนี้ 

นายก อบต.     ๑. ท่านอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ ๔ ผมได้สั่งการไป 

     แล้วให้ล้างถังน้ํา เพราะน้ํามันขุ่น เอาสิ่งสกปรกออกให้หมด 

      ๒. ท่านประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ ๑๔ ปัญหามีไว้ 

     แก้ครับท่าน ให้ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ผ่านมีงบประมาณเข้ามาจะแก้ไข  

     ผมเห็นอยู่คนที่ได้ประโยชน์จากการขุดนาไปขาย  เราห้ามมากก็ไม่ได้ 

     รถวิ่งเร็วมากเลย  เกิดความเสียหายกับถนนของเรา  หมู่ที่ ๑๒ 

      ก็เหมือนกัน  ขนาดเป็นถนนลาดยางก็ยังชํารุดจากรถบรรทุกดิน 

      ๓. ท่านสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ ๓ ถนนดินที่ท่านเสนอว่า 

     จะนําเข้าข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ แต่งบประมาณมีจํากัดเลยเอาไว้ก่อน   

     ถนนบ้านแมตก็ได้เยอะอยู่นะครับปีนี้  ผมไม่ลืมครับจะแก้ไชให้ 

      ๔. ท่านบุญเกง ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ ๖ การขออนุญาต 

     ก่อสร้างบ้านเรือนที่กําหนดว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๕๐ ตารางเมตร  

     คําว่าไม่ได้ขอนั้นอย่าเข้าใจผิด การก่อสร้างเล็กน้อยก็ต้องมาขอ  

     การขอมี ๒ อย่าง คือ 

       (๑) การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง  ก่อนบังคับตาม  

     พรบ.นี้ เพ่ือเอาไปทํานิติกรรมต่างๆ 

       (๒) การขออนุญาตก่อสร้าง ต้องเอาแบบแปลน 
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     มาด้วย ช่างเขาจะได้ประมาณการ ต่อเติมก็ต้องมายื่น เสีย  

     ค่าธรรมเนียมนิดหน่อย ก็ยอมรับว่าขาดการประชาสัมพันธ์ ชาวบ้าน 

     ไม่รู้จะให้กองช่างดําเนินการเอาระเบียบต่างๆ ไปประชาสัมพันธ์ 

     ให้ชาวบ้านทราบ  และให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอ 

     กระจายข่าวด้วย 

      ๕. ท่านภาษิต  ธุระกิจ  ส.อบต. หมู่ ๒ การพ่นยุงไม่ได้ทํา 

     ตอนนี้  มีงานเยอะมากแต่ได้เตรียมน้ํายาเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ  

     ไว้พร้อมแล้ว  ก็อยากให้ดําเนินการพร้อมกันแต่เครื่องพ่นเรามีแค่  

     ๔ เครื่อง จะให้เจ้าหน้าที่ไปรับผิชอบดําเนินการให้ครับ 

      -เรื่องสะพานจะแก้ไขให้ครับ  รอไม่นาน 

      -ผมขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่ร่วมมือกันมาตลอด  

      ปัญหามีเยอะมาก หากท่านอยากปรึกษาหารือ  เรียนเชิญที่ห้อง 

      นายก 

    - สุดท้ายเรื่องการศึกษาดูงานขอเลื่อนจาก ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  

     ไปเป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ไปวันราชการ เพราะ 

     ดูงานสถานที่ราชการ  เส้นทางก็น่าจะเป็นทะเลทางจังหวัดเพชรบุรี  

     หัวหิน ว่าจะลงรายละเอียดวันนี้ก็ยังไม่ได้ 

นายอ่างทอง  สมเพชร  - ครับ  ผมฝากถนน หมู่ ๘ ด้วยครับ เป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด เส้นหน้าวัด 

รองประธานสภาฯ   เส้นทางไปสนามไก่ชน  หน้าบ้านผมรถโดยสารมากลับรถตรงนี้หมดเลย 

     เส้นทางไปตําบลเมืองทองรถก็เยอะมากๆ  ทําให้ถนนเป็นหลุม 

     เป็นบ่อ ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วว่ามีหนังสือถึงนายกหรือยัง ฝากท่าน  

     นายก ให้ทีมงานก่องช่างไปดูแลให้ด้วยครับ 

    - มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

    - ถ้าไม่ม ี วันนี้ได้ประชุมมาจนครบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

     - ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ นาฬิกา - 
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    (ลงชื่อ)    สมบูรณ์  แข้คํา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     ( นายสมบูรณ์     แข้คํา ) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
        เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
    (ลงชื่อ)    ภาษิต   ธุระกิจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ( นายภาษิต    ธุระกิจ ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ 

 

    (ลงชื่อ)    สมัย   บัวระบัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     ( นายสมัย    บัวระบัน ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ 

 

    (ลงชื่อ)   ศรัญญา  สิทธิภักดิ ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นางสาวศรัญญา  สิทธภิักดิ์ ) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ 

 

    (ลงชื่อ)    ประยุทธ   เกษี  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

     ( นายประยุทธ   เกษี ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
 
 


